



ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง  
กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ  
เรื่อง สอบราคาจัดจ้างพัฒนาระบบบันทึกข้อมูลการประชุมออนไลน์ (e-Meeting)

สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม  
แห่งชาติ มีความประสงค์จะสอบราคาจัดจ้างพัฒนาระบบบันทึกข้อมูลการประชุมออนไลน์ (e-Meeting)

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้.-

๑. ผู้เสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลที่มีรายชื่อในการซื้อเอกสารสอบราคาฯ ครั้งนี้  
เท่านั้น
๒. ผู้เสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลซึ่งได้จดทะเบียนในประเทศไทยถูกต้องตาม  
กฎหมาย และมีทุนจดทะเบียนชำระเต็มมูลค่าไม่น้อยกว่า ๑ ล้านบาท หรือ ในกรณีเป็นผู้เข้าร่วม  
(Consortium) ผู้เข้าร่วมแต่ละรายต้องเป็นนิติบุคคลซึ่งได้จดทะเบียนในประเทศไทยถูกต้องตามกฎหมายทุก  
รายและต้องมีผู้เข้าร่วมอย่างน้อย ๑ รายมีทุนจดทะเบียนชำระเต็มมูลค่าไม่น้อยกว่า ๑ ล้านบาท
๓. ผู้เสนอราคาต้องประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการขาย และหรือการให้เช่า/ให้เช่าชื่อ/  
ระบบคอมพิวเตอร์หรือระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ โดยตรงมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๓ ปี นับจนถึงวัน  
ยื่นซองสอบราคา ในกรณีเป็นผู้เข้าร่วม (Consortium) ต้องมีผู้ร่วมอย่างน้อย ๑ รายต้องมีคุณสมบัติข้างต้น
๔. ผู้เสนอราคาต้องไม่มีผู้มีเอกสารสิทธิหรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจจะปฏิเสธไม่ยอม  
ขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้ยกเลิกสิทธิ และความคุ้มกันเช่นนั้น
๕. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ถูกแจ้งเวียนชื่อผู้ถูกทิ้งงานของราชการ หรือห้ามติดต่อ  
หรือห้ามเข้าเสนอราคากับทางราชการ
๖. ผู้เสนอราคาที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ  
รายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ
๗. คู่สัญญาต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน เว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่  
ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดก็ได้

ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคา ในราคาชุดละ ๕๐๐.-บาท (ห้าร้อยบาทถ้วน)  
ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มไว้แล้ว และได้ที่ กลุ่มงานการพัสดุและบริหารทรัพย์สิน อาคารที่จอดรถ ชั้นที่ ๒  
สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ  
ถนนพหลโยธิน ซอย ๘ (สายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่  
๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๕ หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๒-๒๗๑-๐๑๕๑ ต่อ ๖๖๗ ในวันและเวลา  
ทำงาน

/ทั้งนี้ ผู้...



ทั้งนี้ ผู้ขอซื้อเอกสารสอบราคาต้องแสดงหลักฐานว่า เป็นผู้ที่มีอำนาจทำนิติกรรมในนามนิติบุคคลนั้น  
เท่านั้น หากไม่สามารถติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาได้ด้วยตนเอง ต้องมีหนังสือมอบอำนาจให้บุคคลอื่น  
ดำเนินการแทน พร้อมเอกสารประกอบ มามอบไว้เพื่อเป็นหลักฐานด้วย

กำหนดยื่นซองสอบราคา วันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๕ ระหว่างเวลา ๑๐.๐๐ น.  
ถึง ๑๑.๐๐ น. ณ ห้องประชุม กลุ่มงานการพัสดุและบริหารทรัพย์สิน อาคารที่จอดรถ ชั้นที่ ๒ สำนักงาน  
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการ โทรทัศน์ และกิจการ โทรคมนาคมแห่งชาติ ถนนพหลโยธิน  
ซอย ๘ (สายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคา  
ในวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๕ ตั้งแต่เวลา ๑๕.๓๐ น. เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕



(นางสาวอัญชณี เจ็ดรัมย์)

ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มงานค่าธรรมนิยม  
และอัตราค่าบริการในกิจการ โทรคมนาคม  
รักษาการแทน รองเลขาธิการ กสทช.  
ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการ กสทช.

